

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
๑.	ภัยบุคคล -ครู กับ นักเรียน	<p>๑. โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่งกำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองโดยไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจำปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในการทำความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียนสามารถทำได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุ และให้สถานศึกษาทำหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน</p> <p>๓. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา กำกับติดตามไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนด้วยวิธีความรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง ความโกรธ หรือความพยาบาท โดยคำนึงถึงอายุของนักเรียน และความร้ายแรงของพฤติกรรม ประกอบการลงโทษด้วย เพื่อที่จะแก่นิสัยความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียน</p>
	-ครู กับ บุคคลอื่น	<p>๑. โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่งกำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองโดยไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจำปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในการทำความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียนสามารถทำได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุ และให้สถานศึกษาทำหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน</p>
	-ครู กับ ครู	<p>ให้ผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้สอบถามถึงสาเหตุ และปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้น พิจารณาส่งเรื่องที่เกิดขึ้น และทำการตักเตือน หรือลงโทษตามความเหมาะสม แต่หากรุนแรงก็ส่งเรื่องต่อไปยังเขตพื้นที่และ ศึกษาธิการจังหวัด ต่อไป</p>
	-อื่น ๆ	<p>๑. การดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม โครงสร้างอาคาร ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ บันได และทางเดิน ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง ใช้งานได้</p> <p>๒. เครื่องมือต่างๆ ควรเก็บให้เรียบร้อย อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน</p> <p>๓. สนามเด็กเล่นต้องจัดสภาพพื้นที่ให้ปลอดภัย</p>
๒.	อุบัติเหตุ	<p>๑. ผู้บริหารและครูในโรงเรียนคอยสอดส่องดูแลในส่วนต่างๆ พร้อมทั้งจะต้องรู้จักวิธีการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้</p> <p>๒. ทางโรงเรียนจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน</p> <p>๓. ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยให้กับครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน</p>
๓.	สาธารณภัย	<p>๑. สำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ออัคคีภัย</p> <p>๒. สำรวจแหล่งน้ำที่ใช้ในการดับเพลิง</p> <p>๓. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงให้เพียงพอ</p> <p>๔. จัดการอบรม และฝึกซ้อมให้กับครู นักเรียน และบุคลากรให้มีความรู้ และวิธีการดับเพลิง</p>